

## สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ	๑. ขอขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจในสำนักส่งเสริมสุขภาพอย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่ลาอุปสมบท ส่วนเงินที่ทุกคนร่วมทำบุญนั้น ได้ทำบุญถวายวัดเข้ากองทุนทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดบางไผ่เรียบร้อยแล้ว	- รับทราบ
	๒. รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.บัญชา ค้าของ) แจ้งให้สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำหนังสือเชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นางสาวเรวดี รัศมิทัต) บรรยายพิเศษและประสานศูนย์อนามัยที่ 6 ดูแลจัดที่นั่งให้เหมาะสมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC (EEC Health Fair) และลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	- รับทราบ - มอบกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ ดำเนินการ
	๓. ประธานร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กับหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มร่วมลงนามกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปี ๒๕๖๓ จะมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ	- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปดังนี้ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๓๕,๒๓๙.๐๐.- บาท - งบดำเนินงาน (โครงการ) ๑๕,๓๕๓,๓๔๙.- บาท - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ๗๕๓,๙๙๐.- บาท - งบลงทุน ๕,๙๒๗,๙๐๐.-บาท ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒๙.๑๗% ทั้งนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณก่อน ไตรมาสที่ ๑ = ๗๓% ไตรมาสที่ ๒ = ๑๐๐% ประธานได้มีการกำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกำชับการจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อต่าง ๆ การจัดซื้อนมเอตส์ และครุภัณฑ์ ตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนปี ๒๕๖๓ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อีกทั้งยังติดตามการประชุมคณะกรรมการที่รัฐสภา ซึ่งมีกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เข้าร่วม และได้รับรายงานว่า กรมอนามัยจะถูกตัดงบประมาณในภาพรวมประมาณ ๑๑ ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมสุขภาพไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
	<p><b>๓.๒ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๑๓ โครงการ <b>รวมงบประมาณที่ขอ ๑๑๙,๓๐๓,๖๑๕.-บาท</b>  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๒ โครงการ <b>รวมงบประมาณที่ขอ ๑,๓๔๖,๙๐๐.-บาท</b>  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ รายการ <b>รวมงบประมาณที่ขอ ๒,๙๐๕,๕๗๑.-บาท รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ รวมงบประมาณที่ขอ ๖๔๔,๗๐๐.-บาท</b></p>	- รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา	<p><b>๔.๑ ความก้าวหน้ารายงานประจำปี ๒๕๖๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพ</b>  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง รายงานประจำปี ๒๕๖๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และกำลังตรวจสอบเนื้อหาของแต่ละบท มีโครงการของกลุ่มวัยที่ยังไม่มีเนื้อหาซึ่งได้ประสานขอไปบ้างแล้ว <b>คาดว่าต้นฉบับจะเสร็จในสิ้นเดือนธันวาคมนี้</b> และจะนัดหมายโรงพิมพ์มาเจรจาเพื่อเตรียมการพิมพ์ต่อไป  ประธานให้เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มวัยต่าง ๆ ข้อมูลตัวเลขสถิติที่นำมาใช้ เนื่องจากข้อมูลจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในเวทีต่างๆ และขอให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ</p>	- รับทราบ - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการต่อไป
	<p><b>๔.๒ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</b>  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการปรับวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง โดย<b>ให้บันทึกในระบบ DOC ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เริ่มครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓</b> และจากนี้ไปอีก ๑ เดือน ให้แต่ละกลุ่มถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคลและทำแบบมอบหมายงาน โดยจะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกวันศุกร์แรกของเดือนในเวทีการประชุมคณะกรรมการPMQA สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p>	- รับทราบ - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการต่อไป
	<p><b>๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๒</b>  สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประธานติดตามความก้าวหน้า ดังนี้  <b>กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก</b> – โปรแกรม Safe MOM กำลังจะทดลองใช้ ส่วนโปรแกรม ๔ อย่างเพื่อสร้างลูก ขณะนี้มีผู้สมัครจำนวน ๑.๘ หมื่นคน และได้มีการสำรวจข้อมูลพบปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ไม่ตอบสนองเต็มที่ และมีผู้ใช้โปรแกรมเสนอให้มี Pop Up ข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้นและจะต้องย้ายฐานข้อมูลในปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้จัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว และประธานขอให้จัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กโดยรวมเรื่อง ธาลัสซีเมีย เข้าด้วยกัน  <b>กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น</b> – มีการพัฒนาแนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพใน ๔ องค์กรประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้ ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับศูนย์อนามัยให้ทั่วถึง และขอให้มีการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผลสำรวจ</p>	- รับทราบ - มอบกลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
	<p><b>กลุ่มอนามัยวัยทำงาน</b> – ให้ถอดบทเรียนและผลลัพธ์ที่ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC (EEC Health Fair) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท ออโต้ฮิลล์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง</p> <p><b>กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ</b> – ให้เร่งประชาสัมพันธ์และขายสินค้าส่งเสริมสุขภาพแบบคู่ขนานไปยังศูนย์อนามัย เช่น โครงการ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก งาน ๑๐ Packages รวมทั้ง คู่มือ ๗ สัปดาห์ รอบรู้สุขภาพดี</p> <p><b>กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข</b> – มีข้อเสนอให้ยกย่องหลักสูตรผู้นำชุดความรู้สุขภาพ ๑๐ เรื่อง (๑๐ packages) สำหรับการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ที่ไม่ต่ำกว่า ๓๐ ชั่วโมง และให้นำไปใช้งานได้เลย</p> <p><b>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</b> – ให้จัดหางบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เพื่อ Try out หลักสูตรผู้นำชุดความรู้สุขภาพ ๑๐ เรื่อง (๑๐ packages) สำหรับการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ</p> <p><b>กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย</b> – ให้ตั้งเป้าหมายที่จะนำสินค้าไปขายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในโครงการ และที่สำคัญต้องสำรวจความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ และขอความร่วมมือบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำข้อมูลการจัดการความรู้ (PA รายบุคคล) รอบ ๖ เดือนแรก อย่างน้อย ๕๐% ตามแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มิติที่ ๒</p> <p><b>กลุ่มอำนวยการ</b> – ให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างนมเอตส์และส่งมอบในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ส่วนการกำหนด TOR ห้องน้ำที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนปี ๒๕๖๓ ให้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างแบบ sensor</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- มอบกลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป</p>
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	<p>๕.๑ ประธานสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องนำทางการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานให้มีความสุข สงบ เย็น เป็นนิพพาน</p> <p>๕.๒ การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	<p>- รับทราบ และมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ดำเนินการ</p>